



ฉบับที่ 06/2564

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2564

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2564 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกสองในเดือนมกราคม 2564 ที่คลี่คลายลง และผลจากมาตรการสนับสนุนกำลังซื้อของภาครัฐ รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ด้านการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนก่อสร้างที่เร่งไปในช่วงก่อน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเร่งขึ้นตามอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและการผลิตเพื่อการส่งออก อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐหดตัว ตามรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ตามหมวดพลังงาน จากราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และหมวดอาหารสด ตามราคาเนื้อสัตว์ ผัก/ผลไม้สดและแปรรูปที่หดตัวน้อยลง ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สำหรับภาคการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เงินฝากและสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดิม

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ตามการใช้จ่ายที่ปรับดีขึ้นในหมวดบริการ หลังการระบาดโรค COVID-19 ระลอกสองในช่วงเดือนมกราคม 2564 เริ่มคลี่คลาย เช่นเดียวกับการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ที่ปรับดีขึ้นจากกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ ขณะที่การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่ในระดับใกล้เคียงเดือนก่อน โดยยังได้รับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อจากมาตรการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ที่ขยายตัวทั้งจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้ภาคบริการสาขาโรงแรมและภัตตาคาร จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดได้มากขึ้น ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่อง ทั้งผลผลิตและราคา โดยผลผลิตขยายตัวจากอ้อยโรงงานที่เร่งเข้าหีบก่อนปิดหีบอ้อยในช่วงปลายเดือน และมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นตามพื้นที่เพาะปลูก ด้านราคาสินค้าเกษตรขยายตัว จากราคายางพารา ตามความต้องการของอุตสาหกรรมถุงมือยางที่มีต่อเนื่อง และราคาอ้อยโรงงานที่มีการเร่งซื้อก่อนปิดหีบอ้อย เพื่อให้มีน้ำตาลเพียงพอต่อการส่งมอบลูกค้า

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว ตามรายจ่ายประจำจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเลื่อนเดือนของการเบิกจ่าย ขณะที่รายจ่ายลงทุนขยายตัวต่อเนื่องจากการเร่งเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนก่อสร้างที่ชะลอลงหลังจากเร่งไปในช่วงก่อน อย่างไรก็ตาม การลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ขยายตัวต่อเนื่อง จากการนำเข้าสินค้าทุนที่ใช้ผลิตเพื่อการส่งออก และยอดจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่ขยายตัวจากธุรกิจขนส่ง

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวเร่งขึ้น ตามการผลิตน้ำตาลที่เร่งนำอ้อยเข้าหีบก่อนปิดหีบปลายเดือนมีนาคม การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอขยายตัว ตามแนวโน้มการส่งออกที่ปรับดีขึ้น และการผลิตเครื่องบินที่มีแอลกอฮอล์ขยายตัว จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ของภาครัฐ และส่วนหนึ่งจากการโยกการผลิตชั่วคราวจากโรงงานที่มีกำลังการผลิตไม่เพียงพอ

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ขยายตัวชะลอลงทั้งการส่งออกและการนำเข้า โดยการส่งออกชะลอลงในหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ ประเภท Cloud Storage จากผลของฐานสูงในปีก่อน และการส่งออกทุเรียนที่เร่งส่งออกไปมากแล้วในเดือนก่อน แต่มูลค่าการส่งออกโดยรวมยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่การนำเข้าชะลอลงในเกือบทุกหมวดสินค้าสำคัญ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบที่ร้อยละ 0.17 ติดลบน้อยลงจากเดือนก่อน จากหมวดพลังงาน ตามราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และหมวดอาหารสด ตามราคาเนื้อสัตว์ ผัก/ผลไม้สดและแปรรูปที่หดตัวน้อยลง ด้านตลาดแรงงานยังเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคมที่เพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากและสินเชื่อคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ขยายตัวใกล้เคียงเดิม โดยเงินฝากคงค้างยังอยู่ในระดับสูง ตามความต้องการรักษาสภาพคล่องของภาคธุรกิจและประชาชน ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงเดิม โดยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจยังขยายตัวจากมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการของภาครัฐ และสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ปรับดีขึ้น จากธุรกิจที่เริ่มฟื้นตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 เมษายน 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์: 0 4391 3534

E-mail: Sunatthc@bot.or.th